

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 6 năm 2021

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 412 ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Theo phản ánh của dư luận thì tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân vẫn ổn định, nông dân đang tập trung chăm sóc vụ lúa Hè Thu và mong đợi sắp tới sẽ có một mùa bội thu. Tuy nhiên, các loại mặt hàng nông sản vẫn còn bấp bênh, khó tiêu thụ, giá phân bón, thuốc trừ sâu còn ở mức cao, giá lúa, nếp có xu hướng giảm nhẹ; các hộ kinh doanh, dịch vụ nhất là trong khu vực chợ, khu du lịch không có khách tham quan, mua sắm... nên các tầng lớp nhân dân có tâm lý lo lắng, bất an. Người dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp triển khai đồng bộ nhằm sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, bình ổn giá cả thị trường để các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trở lại.

- Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều hộ gia đình trồng xoài với diện tích rất lớn nhưng không xuất khẩu được, giá bán nội địa rất rẻ (từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg xoài Đài Loan). Qua khảo sát thực trạng này, có 72% ý kiến của những người được hỏi đánh giá, vấn đề này diễn ra khá nhiều ở một vài địa phương như huyện Chợ Mới, An Phú, thị xã Tân Châu; các huyện, thị, thành còn lại tuy có ảnh hưởng nhưng không đáng kể (theo phản ánh của những người được hỏi, có trường hợp hộ trồng xoài, do giá quá rẻ nên không thu hoạch vì chi phí thu hoạch có lúc lại nhiều hơn số tiền bán xoài); một vài hộ dân trồng xoài nhận thấy tình trạng trồng xoài không hiệu quả nên kịp thời chuyển sang trồng một số loại cây ăn trái khác để chuyển đổi mô hình, đảm bảo cuộc sống. Về nguyên nhân, có 85% ý kiến cho rằng, người dân chạy theo phong trào, trồng không theo khuyến cáo của địa phương nên đến mùa thu hoạch, số lượng nhiều, có biến động sẽ rất khó tiêu thụ; một số hộ nông dân vẫn chưa tiếp cận được khoa học, kỹ thuật nên chưa ứng dụng được công nghệ vào sản xuất để đảm bảo các tiêu chuẩn về xuất khẩu, chủ yếu tiêu thụ ở thị trường nội địa. Người dân mong muốn Nhà nước và ngành nông nghiệp trong thời gian tới triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản nói chung và mặt hàng xoài nói riêng để nông dân yên tâm hơn trong sản xuất. Đối với chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề này (76% ý kiến đánh giá), tuy nhiên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm xoài, chủ yếu trông chờ vào các giải pháp, chính sách của tỉnh.

Qua đó, nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một số nội dung để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

+ Ngành nông nghiệp nên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc nghiên cứu và quy hoạch vùng chuyên canh trồng nông sản và cây ăn trái để phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân nhằm giúp cho người dân hiểu và ý thức được hiệu quả của việc sản xuất, trồng trọt theo quy hoạch của địa phương, tránh sản xuất theo phong trào sẽ gây ra tình trạng khó tiêu thụ sản phẩm như hiện nay.

+ Một số mô hình trên địa bàn tỉnh đã áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trình độ hiểu biết của nông dân ở một số nơi còn hạn chế nên chưa áp dụng được các phương pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất; việc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả chưa nhiều nên hiệu quả sản xuất, trồng trọt chưa cao. Qua đó, ý kiến của những người được hỏi mong muốn ngành nông nghiệp cần tăng cường hướng dẫn, tập huấn, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân nhằm giảm chi phí và tăng năng suất để đảm bảo lợi nhuận. Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung để dễ thu hút các doanh nghiệp đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

+ Thành lập các hợp tác xã, vận động người dân tham gia vào các hợp tác xã để thuận tiện trong việc quản lý, ước lượng được sản lượng nông sản trên địa bàn nhằm chủ động hơn trong sản xuất, thu hoạch và giải quyết đầu ra cho sản phẩm.

+ Quan tâm tạo điều kiện phát triển đồng bộ các chợ đầu mối, kho bãi, xe tải vận chuyển của Nhà nước ở khu kinh tế cửa khẩu; chủ trì phối hợp với doanh nghiệp, liên kết chặt chẽ đồng bộ các yếu tố như hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, định hướng thị trường, đầu tư vốn để đảm bảo tiêu thụ nông sản.

+ Đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, dự báo tình hình về sản phẩm nông nghiệp mà nông dân đang sản xuất, từ đó có những định hướng phù hợp hỗ trợ kịp thời khi rủi ro xảy ra.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Y tế và tình hình dịch bệnh Covid-19:**

- Dư luận quan tâm và bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, Nhân dân vẫn tin tưởng vào các giải pháp phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và của Tỉnh. Dư luận mong muốn các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra và kiểm soát ở các tuyến biên giới, địa bàn giáp ranh của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận, kiểm soát chặt việc người dân từ tỉnh, thành khác trở về địa phương; đồng thời, có kiểm tra và triển khai đồng bộ trong việc quy định không tập trung đông người ở thành thị và nông thôn để tạo sự thống nhất chung nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hơn người trong khu cách ly, người dân thuộc diện cách ly tại nhà nhằm hạn chế tình trạng trốn khỏi khu cách ly hoặc thuộc diện cách ly tại nhà nhưng không chấp hành theo quy định.

- Có ý kiến phản ánh, hiện nay vào mùa mưa nên tình hình sốt xuất huyết diễn ra khá nhiều ở một vài địa phương. Dư luận mong muốn các ngành chức

năng tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn biện pháp phòng tránh dịch bệnh ... để người dân nâng cao ý thức và tự phòng tránh dịch bệnh.

*** Về Giáo dục và đào tạo:**

Một vài ý kiến phản ánh liên quan đến tình trạng bạo lực học đường vẫn còn diễn ra ở một vài địa phương. Dự luận mong muốn các ngành chức năng, gia đình và Ban Giám hiệu trường cần có biện pháp hiệu quả hơn để giáo dục đạo đức cho học sinh và ngăn chặn tình trạng này xảy ra trong thời gian tới.

*** Đầu tư và xây dựng:**

- Thành phố Châu Đốc: Có ý kiến phản ánh, dự án cầu Châu Đốc - Tân Châu và dự án đường dẫn cầu Cồn Tiên - An Phú nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện hơn, là kỳ vọng của đông đảo người dân. Tuy nhiên, đến nay, hai dự án này vẫn chưa thực hiện, nguyện vọng của Nhân dân mong muốn các ngành chức năng khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai thực hiện.

- Huyện Châu Thành: Công trình kiểm soát lũ Tây Sông Hậu được triển khai tạo sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số vấn đề bất cập như: Ô nhiễm nguồn nước ở khu dân cư (khóm Vĩnh Lộc, Vĩnh Thọ, thị trấn Vĩnh Bình); công trình dự án xây dựng chiều ngang nhỏ (khoảng 5m), độ thông thuyền thấp, ghe, tàu có trọng tải lớn không vào được để thực hiện mua và vận chuyển lúa của nông dân. Người dân mong muốn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư dự án) quan tâm kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh nâng độ thông thuyền của các cống đê ghe, tàu có trọng tải lớn lưu thông dễ dàng nhằm thuận tiện trong việc tiêu thụ lúa và nông sản của nông dân.

*** Về trật tự an toàn giao thông:**

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến đề nghị ngành chức năng của xã Mỹ An sớm thực hiện bê tông hoặc láng nhựa tuyến giao thông nông thôn ở ấp Mỹ Hội để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn.

*** Về môi trường:**

- Dự luận rất quan tâm đến tình hình sạt lở bờ sông (hiện nay đang là vấn đề đáng báo động). Qua khảo sát vấn đề này, có 52% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, nguyên nhân sạt lở bờ sông là do việc khai thác cát thiếu sự quản lý của các ngành chức năng thời gian trước đây nên lòng sông bị mất một lượng cát nền rất lớn gây ra tình trạng sạt lở; 41% ý kiến cho rằng, do dòng chảy thấp, lượng phù sa ít, kết cấu địa tầng, thiếu sự duy tu, bảo dưỡng và trồng cây bảo vệ bờ sông, hầu hết các tuyến đường, quốc lộ và lộ giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đều xây dựng gần sông, kênh, rạch nên khi chịu áp lực từ các phương tiện có tải trọng lớn dẫn đến nguy cơ sạt lở cao; việc xây dựng các công trình trái phép, thiếu sự quản lý của Nhà nước, biến đổi khí hậu, lũ lụt cũng ảnh hưởng đến tình trạng sạt lở; mặt khác, ở các tuyến lộ giao thông nông thôn khi kênh mương bồi lắng thì tiến hành nạo vét, trong khi sửa chữa nâng cấp thì nâng cao trình mặt đường, từ đó không tạo thể vững chắc cho đường giao thông.

Qua đó, nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một số nội dung để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

+ Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác dự báo nắm tình hình các địa điểm có nguy cơ bị sạt lở để kịp thời gia cố và tuyên truyền, vận động người dân đến nơi ở an toàn.

+ Đối với những địa phương có điều kiện nên xây dựng bờ kè ở các tuyến đường có nguy cơ bị sạt lở cao; có lưu lượng giao thông đường thủy nhiều để hạn chế sự ảnh hưởng của sóng tạc vào bờ tác động trực tiếp vào mặt đường. Những địa phương còn khó khăn và các tuyến lộ giao thông nông thôn cần nghiên cứu trồng một số loại cây có khả năng bám đất và phát triển tốt; đồng thời, giới hạn tải trọng của phương tiện giao thông để đảm bảo đường không bị hư hỏng và ngăn chặn sạt lở.

+ Thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp khai thác cát trái phép; công khai, minh bạch tốt hơn nữa trong đấu thầu khai thác mỏ cát trên sông; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, phòng ngừa sạt lở bờ sông.

- Huyện An Phú: Có ý kiến phản ánh, tình hình sạt lở đất khu vực tổ 44, tỉnh lộ 957 thuộc Ấp An Thạnh, thị trấn An Phú; tổ 87 đến tổ 90, Quốc lộ 91 thuộc ấp An Thạnh và khu vực cống thoát nước tiêu úng bờ Bắc kênh mới thuộc ấp An Hưng, thị trấn An Phú còn diễn biến khá phức tạp. Người dân ở gần khu vực có nguy cơ sạt lở mong muốn các ngành chức năng bố trí nền tái định cư để hộ dân gần khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng có chỗ ở ổn định, đảm bảo cuộc sống.

- Qua phản ánh của dư luận về vấn đề các hộ gia đình nuôi chim yến tại khu dân cư. Qua khảo sát vấn đề này, có 75% ý kiến của những người được hỏi đánh giá rằng, hiện nay việc nuôi chim yến đang phổ biến ở nhiều địa phương, đa số các hộ nuôi chấp hành theo đúng quy định về tiếng ồn và không ô nhiễm môi trường. Ở vùng nông thôn thì đa số xây dựng ở những nơi xa khu dân cư nên không ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Tuy nhiên, vẫn còn 16% ý kiến cho rằng, một vài hộ nuôi chim yến chưa chấp hành theo quy định, còn làm ảnh hưởng đến những người sinh sống xung quanh và mong muốn chính quyền địa phương nhắc nhở. Cụ thể:

+ Thành phố Long Xuyên: Khóm A, phường Mỹ Xuyên có 04 trường hợp chưa chấp hành quy định về tiếng ồn, ảnh hưởng đến hộ sinh sống xung quanh; nhà nuôi chim yến gần Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, hoạt động đã lâu và thường xuyên bắt máy dẫn dụ chim yến gây ảnh hưởng rất lớn đến việc học của các em học sinh và người dân sinh sống xung quanh.

+ Huyện Tịnh Biên: Có ý kiến phản ánh, một số hộ nuôi chim yến ở ấp Tây Hưng (xã Nhơn Hưng), ấp Phú Tâm (xã An Phú); khóm Xuân Biên và khóm Xuân Hiệp (thị trấn Tịnh Biên); ấp An Biên (xã An Nông) chính quyền địa phương có nhắc nhở các hộ nuôi yến chấp hành theo quy định nhưng hộ nuôi đôi lúc chưa chấp hành, đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tiếp tục nhắc nhở các hộ nuôi yến ở các địa điểm nêu trên thực hiện đúng quy định để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Qua đó, nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một số nội dung để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

. Chính quyền và các ngành chức năng nắm tình hình và thường xuyên tuyên truyền để các hộ nuôi chim yến thực hiện đúng quy định về phát âm thanh, môi trường để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh; đồng thời, xử lý kiểm tra, xử phạt nếu các hộ nuôi chim yến không chấp hành quy định của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

. Địa phương chủ động quy hoạch nơi nuôi chim yến xa khu dân cư để đảm bảo tiếng ồn và môi trường cũng như đề phòng dịch bệnh xảy ra; đồng thời, quan tâm và nắm tình hình đối với những hộ xây cất trái phép không đúng quy định để kịp thời xử lý các trường vi phạm.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Thời gian gần đây, người dân bày tỏ sự tin nhiệm đối với lực lượng công an trong tỉnh, mặc dù toàn lực lượng phải tập trung cao cho việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung làm căn cứ công dân có gắn chip điện tử theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, nhưng Công an tỉnh An Giang vẫn liên tục triệt phá nhiều vụ án lớn, có vụ xảy ra những năm trước nhưng còn kéo dài, xử lý chưa triệt để như: Vụ Lưu Bách Thảo và những người liên quan ở Công ty Cổ phần Việt An; vụ đường dây cờ bạc khổng lồ (hơn 50 tỷ) do Nguyễn Thị Thủy Liên ở phường Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên) cầm đầu đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, người dân mong muốn lực lượng công an tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm ngày càng mạnh hơn để giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Dư luận quan tâm nhiều đến đối tượng mắc tệ nạn ma túy, tội phạm, người có hành vi vi phạm pháp luật đang “trẻ hoá” và mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu và có biện pháp giáo dục thế hệ trẻ để phòng, chống hiệu quả hơn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

4. Dư luận Nhân dân quan tâm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Dư luận đánh giá cao công tác chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức phụ trách bầu cử của các địa phương, đặc biệt có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử. Sự hăng hái, tích cực đi bầu cử và trách nhiệm trong từng lá phiếu đã góp phần giúp cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Dư luận các tầng lớp nhân dân đồng tình trước kết quả sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phấn khởi và hài lòng với các đại biểu được trúng cử, xứng đáng là người đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn để phục vụ Nhân dân. Nhân dân mong muốn các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trúng cử trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chức trách của người đại

biểu dân cử, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, qua đó đề đạt ý kiến và đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân xứng đáng là người đại biểu do Nhân dân bầu ra.

5. Tình hình Biển Đông

Dư luận tiếp tục quan tâm đến tình hình biển Đông và một số hành động của Trung Quốc tiến hành tập trận và gây hấn với các nước láng giềng trong thời gian vừa qua; đồng thời, triển khai giàn khoan để đe dọa khai thác khoáng sản trên thềm lục địa một số nước, trong đó có Việt Nam. Dư luận mong muốn Đảng và Nhà nước cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận pháp lý một cách kiên quyết và mạnh mẽ; triển khai nhiều giải pháp mềm dẻo, linh hoạt để đối phó với hành động của Trung Quốc; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không để các đối tượng phản động lợi dụng để kích động làm mất trật tự ở địa phương; tranh thủ sự ủng hộ của dư luận thế giới để đấu tranh với các hành động của Trung Quốc.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Quan tâm và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản; bình ổn giá cả các mặt hàng vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Y tế: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra sức khỏe những người xuất, nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt là các địa bàn giáp biên giới với tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia); phối hợp công an và chính quyền địa phương quản lý tốt các đối tượng trong khu cách ly và đối tượng cách ly tại nhà đảm bảo thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp tốt với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân nắm thông tin kịp thời và chủ động phòng ngừa.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm đến công tác định hướng, quy hoạch vùng chuyên canh các mặt hàng nông sản, cây ăn trái; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo định hướng quy hoạch và tham gia vào các hợp tác xã để thuận tiện trong việc quản lý và tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch, quản lý vùng và hoạt động nuôi chim yến.

+ Chỉ đạo các sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông, vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh: Quan tâm và có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến nội dung phản ánh, đề xuất của Nhân dân đã được nêu trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Long Xuyên và Sở Giao thông, vận tải, được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HỒND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- VP Tỉnh ủy;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Sở Y tế; Sở Giáo dục;
- Sở NN&PTNT; Sở TN-MT;
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBTWMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBTWMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Lĩnh